



ปฏิทินโครงการ ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ID 57
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทำโครงการวิชา INT 450 IT Project (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1/2560)	
25 ก.ย. 60	<p>ระยะที่ 3 ผลการดำเนินโครงการ เช่น ระบบต้นแบบ (α-Prototype), ผลการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมบันทึกความคืบหน้าในสมุดคู่มือโครงการ- กลุ่มโครงการจัดทำเอกสาร "ผลของการดำเนินโครงการ" (บทที่ 4) และไฟล์นำเสนอ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบการพิจารณาอนุมัติสอบกลางภาค <p>สอบกลางภาค</p> <ul style="list-style-type: none">- อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินสถานภาพโครงการว่าอนุมัติให้เข้าสอบหรือไม่ และลงนามในใบขออนุมัติเข้าสอบโครงการ ส่ง..คุณพรทิพย์ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ- คณะฯ ประกาศตารางสอบโครงการทางเว็บไซต์คณะฯ (แจ้งให้ทราบภายหลัง)- สอบโครงการ "ผลการดำเนินโครงการ" วันที่ 25 ก.ย. 60
D-Day 13 พ.ย. 60	<p>ระยะที่ 4 การจัดทำและนำเสนอระบบงาน (สมบูรณ์)</p> <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมบันทึกความคืบหน้าในสมุดคู่มือโครงการ- กลุ่มโครงการจัดทำเอกสารโครงการฉบับร่างและไฟล์ประกอบการนำเสนอ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ- อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินสถานภาพโครงการว่าอนุมัติให้เข้าร่วมสาธิตการทำงานของระบบ (D-Day) และลงนามในใบอนุมัติเข้าสอบโครงการและใบยินยอมอุปกรณ์ (โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน และกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน) โดยขอให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ครบถ้วน ของสมาชิกในกลุ่มโครงการ ในด้านหลังของใบอนุมัติเข้าสอบให้ชัดเจน
	<p>ระยะที่ 5 การจัดทำเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักตรวจสอบ นักศึกษานำไปปรับแก้และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง (ส่งทั้งฉบับแก้ไขและฉบับเดิม) จนกว่าจะผ่าน และส่งให้พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (LF) ตรวจสอบรูปแบบเอกสารให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนโครงการ (ใช้เวลาประมาณ 2- 4 สัปดาห์)- ส่งเอกสารบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (กำหนด Line Spacing เป็น Double) ที่ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ (ELCS) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแนบบทคัดย่อภาษาไทยที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามแล้ว
20 ธ.ค. 60	<ul style="list-style-type: none">- นักศึกษาส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ CD จำนวน 1 ชุด ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย หากส่งงานเกินกำหนดเวลา นักศึกษา จะได้ผลการเรียน I และจะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น